

Số: 385 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**HỎA TỐC**

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX**

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể như sau:

UBND tỉnh nhận được 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, trong đó đã giải thích, làm rõ 09 ý kiến và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện 11 kiến nghị của cử tri (*Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 02/7/2020 và Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh*), kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị đến nay như sau:

*1. Cử tri thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân và xã Khánh Hội, huyện U Minh phản ánh: việc nạo vét cửa biển Khánh Hội thi công kéo dài, nạo vét luồng lạch không đảm bảo; cửa biển Cái Đôi Vàm bị bồi lấp nghiêm trọng, rất khó khăn cho phương tiện vận tải đường thủy ra vào.*

Đối với cửa biển Khánh Hội: Sau khi nhận được ý kiến của cử tri địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm đưa thiết bị vào thi công nạo vét lại đoạn bị cạn. Đơn vị thi công cam kết hoàn thành việc nạo vét trong giữa tháng 8/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết thất thường (gió và sóng lớn), đến nay đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện được việc nạo vét. Đến ngày 27/10/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mời đại diện lãnh đạo đơn vị thi công làm việc, thống nhất cam kết hoàn thành việc nạo vét đoạn bị cạn trong tháng 12/2020. Hiện nay, đơn vị thi công đã lên kế hoạch thực hiện nạo vét và sẽ triển khai thi công ngay sau khi tình hình thời tiết ổn định. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nạo vét như đã nêu trên, đảm bảo cho tàu thuyền ra vào cửa biển thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Đối với cửa biển Cái Đôi Vàm: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, sớm triển khai thi công nạo vét. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thực hiện thủ tục mời gọi đầu tư do việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gặp khó khăn vướng mắc (đây là dự án thực hiện theo hình thức xã hội hóa khi chọn được nhà đầu tư, nhà đầu tư đề xuất vị trí bãi chứa đất cụ thể; trong khi để lập ĐTM cần xác định được vị trí bãi chứa đất). Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương chọn vị trí bãi chứa đất và hoàn thành báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (tại Thông báo số 4125/TB-VP ngày 12/11/2020).

*2. Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi phản ánh: Tình trạng sạt lở đất trên địa bàn thường xuyên xảy ra và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là tuyến ven sông, ven biển... Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp di dời, sắp xếp chỗ ở ổn định cuộc sống của số hộ dân Kênh Năm, Vàm Xoáy, rẫy Trương Phi... xã Đất Mũi; xem xét đầu tư xây dựng công đầu kênh và cầu giữa kênh Trương Đạo, xã Thanh Tùng để hạn chế dòng nước chảy xiết, làm sạt lở đất hai bên bờ kênh và lộ giao thông nông thôn.*

Đối với việc đầu tư xây dựng công đầu kênh và cầu giữa kênh Trương Đạo, xã Thanh Tùng để hạn chế nước chảy xiết, chống sạt lở đất: UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải phối hợp với đơn vị chức năng và chính quyền địa phương khảo sát thực tế, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, bên cạnh việc cân nhắc tính hợp lý về quy hoạch, bố trí sản xuất, lưu thông, điều tiết nước; việc đầu tư xây dựng công và cầu đòi hỏi vốn đầu tư lớn, vượt khả năng cân đối của địa phương (hiện nay ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ chỉ đáp ứng việc thực hiện đầu tư cho một vài điểm sạt lở cấp bách). Vấn đề cử tri đặt ra, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tranh thủ tìm nguồn hỗ trợ và sẽ triển khai thực hiện ngay khi đủ điều kiện.

Đối với việc di dời các hộ dân tại rẫy Trương Phi, xã Đất Mũi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ vốn để tỉnh thực hiện di dời. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi và tham mưu UBND tỉnh có văn bản tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ khi điều kiện cho phép.

*3. Cử tri xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn kiến nghị: Tuyến đê ngăn triều cường Cây Dương, ấp Truyền Huân xã Hàm Rồng do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư đến nay chưa hoàn thành, hiện nay có nhiều đoạn bị sạt lở. Yêu cầu cơ quan chức năng sớm khảo sát thực trạng tuyến đê để có giải pháp khắc phục, đồng thời đầu tư lộ giao thông trên tuyến đê.*

Đối với kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương khảo sát thực tế, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tuyến đê này được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2015 và qua thời gian sử dụng đã bị xuống cấp nên được duy tu, sửa chữa, nâng cấp và đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2020 triều cường lên rất cao kết hợp với mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn kênh, bờ bao ở nhiều nơi bị

sạt lở, trong đó có tuyến kênh Xáng Cái Ngây, xã Hàm Rồng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Năm Căn khảo sát, thực hiện các giải pháp phòng, chống sạt lở và có kế hoạch đầu tư lộ giao thông đáp ứng nhu cầu của người dân.

*4. Cử tri xã Biển Bạch, huyện Thới Bình phản ánh tình trạng vứt rác thải nhựa, túi ni lông bừa bãi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.*

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa. Đồng thời, đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, bao gồm việc giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt, sản xuất ở nông thôn trong quá trình hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa theo. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý rác thải sinh hoạt.

*5. Cử tri xã Khánh Hội, huyện U Minh kiến nghị: Thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên tàu cá sau một thời gian sử dụng xảy ra một số lỗi kỹ thuật, đơn vị cung cấp chậm khắc phục.*

Qua kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện, có biện pháp thích hợp để chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp cung cấp thiết bị không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có) hoặc các đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện kịp thời việc bảo hành, sửa chữa thiết bị theo hợp đồng đã ký kết.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất, kiến nghị Tổng cục Thủy sản xem xét, chỉ đạo các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, phục vụ người dân nhanh chóng, kịp thời; xây dựng và triển khai Quyết định quy trình lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (Quyết định số 1076/QĐ-SNN ngày 27/7/2020); hỗ trợ, xác nhận, cập nhật thông tin cho 768 tàu cá thay thế thiết bị giám sát hành trình do bị mất tín hiệu kết nối. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu các đơn vị

cung cấp chấn chỉnh việc quản lý, khắc phục, sửa lỗi thiết bị do đơn vị mình cung cấp và thực hiện tốt các thỏa thuận, cam kết đảm bảo chất lượng cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Qua thực các giải pháp nêu trên, nhìn chung chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp thiết bị được nâng lên, kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục khi thiết bị xảy ra lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn chủ tàu, thuyền trưởng còn chủ quan, ý lại trách nhiệm của nhà mạng, chưa chủ động kiểm tra tín hiệu, dữ liệu của thiết bị trước khi ra biển, dẫn đến bị động, lúng túng trong khắc phục khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

*6. Cử tri xã Đông Hưng, huyện Cái Nước kiến nghị: Hiện nay giá điện được tính theo lũy tiến là chưa phù hợp. Kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương tính chung một mức giá, không tính theo lũy tiến.*

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Ngày 25/8/2020 Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, theo đó đề xuất Bộ Công Thương tham mưu Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương án đối với giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt như sau: *“Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá)”*. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ký xem xét, quyết định.

*7. Cử tri kiến nghị: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số đối tượng như: thợ hớt tóc, người làm hồ, người làm thuê, giúp việc nhà... đời sống rất khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này.*

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng nêu trên. Theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện nay, đang gửi lấy ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Theo đó, dự kiến hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng đối với lao động làm một trong những công việc sau: phòng tập GYM; làm đẹp (gồm: cắt tóc, uốn tóc, nail,

*gội đầu, trang điểm, xăm trổ); vui chơi, giải trí (gồm: karaoke, bida, rạp chiếu phim, game, internet công cộng) và nhóm giữ trẻ thuộc hộ gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép hoạt động theo quy định (không bao gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đối tượng có giao kết hợp đồng lao động), nếu đảm bảo các điều kiện để được hỗ trợ theo quy định (chưa xem xét hỗ trợ đối tượng là người làm hồ, người làm thuê, giúp việc nhà, do trong thời gian dịch bệnh, việc làm các đối tượng này trên địa bàn tỉnh ít bị ảnh hưởng).*

*8. Cử tri phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND và 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh hiện nay còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ, thống nhất, nguồn kinh phí chi trả chưa đảm bảo cho hoạt động. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, hướng dẫn cụ thể hơn, đồng thời có giải pháp tạo điều kiện để các ấp, khóm đảm bảo kinh phí hoạt động.*

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo (Công văn số 473/UBND-NC ngày 21/01/2020) Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được hướng dẫn triển khai, thực hiện kịp thời, đúng quy định; nhiều đơn vị đã sắp xếp và chi trả xong chính sách cho cán bộ dôi dư. Kết quả thực hiện đã được tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 214/BC-SNV ngày 31/8/2020 của Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát và có Kết luận số 03/KL-HĐND ngày 28/10/2020 về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết luận này đã được UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu thực hiện (Công văn số 4053/VP-NC ngày 09/11/2020). Hiện nay, thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ngày 26/11/2020), UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ, quy trình, thủ tục xây dựng các Nghị quyết nêu trên để tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp nhất.

*9. Cử tri thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển kiến nghị sớm nạo vét cửa biển Rạch Gốc phục vụ nhu cầu ra vào của phương tiện khai thác thủy sản.*

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư để sớm hoàn thành các thủ tục nhằm sớm triển khai thi công công trình. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện nay nhà đầu tư đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật để triển khai.

*10. Cử tri xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn đầu tư kè phòng, chống sạt lở trên địa bàn xã Quách Phẩm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người dân.*

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi nghiên cứu, đề xuất. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chiều dài sạt lở hai bên bờ kênh Khai Hoang trên 10km, việc đầu tư xây dựng kè phòng chống sạt lở bờ kênh cần nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, không đảm bảo hiệu quả. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất giải pháp xây dựng mới cống Khai Hoang nhằm hạn chế dòng chảy gây sạt lở với tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng, đưa vào Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.

*11. Cử tri các xã: Khánh Lâm, Khánh Hòa và Khánh Tiến huyện U Minh, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đầu tư thêm một số hệ thống nước nối mạng trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.*

Nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt phục vụ bà con cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện U Minh khảo sát, nghiên cứu, tham mưu giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt phục vụ bà con cử tri ở 03 xã nêu trên. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất đưa 01 công trình cấp nước tập trung nông thôn tại xã Khánh Hòa hoặc xã Khánh Tiến huyện U Minh vào Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh rất mong quý vị đại biểu, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt UBND tỉnh, xin gửi đến quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn./.

*(Báo cáo này thay cho Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐTBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Phòng NNTN, QHXD, KGVX, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**ĐẠI CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Sửu**